



ประกาศกรมบังคับคดี  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงวิธีการสอบสัมภาษณ์ในการประเมินสมรรถนะ  
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของกรมบังคับคดี

ตามที่กรมบังคับคดีได้มีประกาศลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของกรมบังคับคดี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องคชสาร ๗ ชั้น ๒ อาคารอัสติพรราช กรมบังคับคดี นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีอยู่ และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ การสอบสัมภาษณ์ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การประเมินสมรรถนะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงขอเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบสัมภาษณ์ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จากเดิม เป็นวิธีการสอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางการสื่อสารระยะไกล (Google Meet) ดังนี้

วันที่สอบ	เวลา	กิจกรรม	เลขประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ	วิธีการประเมินสมรรถนะ
วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕	๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ นาฬิกา	รายงานตัว	๑ - ๑๑	ผ่านช่องทางการสื่อสารระยะไกล (Google Meet)
	๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา	สัมภาษณ์		

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของกรมบังคับคดี ทราบว่า

๑. หากผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะไม่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และวิธีการที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งดังกล่าว ของกรมบังคับคดี

๒. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องรับการติดต่อจากคณะกรรมการประเมินสมรรถนะ ผ่านช่องทางการสื่อสารระยะไกล (Google Meet) ในวัน และเวลาที่กำหนด หากคณะกรรมการประเมินสมรรถนะไม่สามารถติดต่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะได้ในวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งดังกล่าว

สำหรับหลักฐานการได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม หรือหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมง โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ของสถานพยาบาลหรือสถานที่ตรวจ ให้นำเอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ของกรมบังคับคดี

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสุกัญญา บุขยนาวิน)  
รองอธิบดี รักษาการแทน  
อธิบดีกรมบังคับคดี